

Số: 161/CĐ-ĐHQG
V/v gửi tài liệu tuyên truyền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc

Thực hiện công văn số 711-CV/ĐU ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc gửi tài liệu tuyên truyền của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM gửi đến các đơn vị tài liệu ‘Hãy cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại’ do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn và phát hành.

Đây là tài liệu dùng để phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể CBVC-LĐ tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng, nhận thức trong toàn ĐHQG-HCM. Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS triển khai trong đơn vị mình và báo cáo kết quả tuyên truyền về Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 05/9/2018.

Nội dung báo cáo cần thể hiện các nội dung:

- Kết quả phổ biến, tuyên truyền tài liệu: Số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đã thực hiện (hình thức, số lượng).

- Đánh giá tình hình, tư tưởng, nhận thức của CBVC-LĐ sau khi phổ biến, tuyên truyền tài liệu; kể cả những ý kiến phản hồi; đề xuất về công việc cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.



Trần Anh Cường

HÃY CẢNH GIÁC VÀ ĐẤU TRANH VỚI MỌI ÂM MƯU PHÁ HOẠI

Tự hào về 73 mùa xuân của Tổ quốc

Hàng năm, đến ngày 02 tháng 9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục của những ngày đầu Cách mạng, trong tâm trí mỗi người con đất Việt luôn nhớ đến lời Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “*Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy*”. Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 02 tháng 9 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 73 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Ngày nay đất nước ta đã ngày càng phát triển lớn mạnh dù còn không ít khó khăn; đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Phát huy những thành quả đó, mỗi người dân chúng ta không ngừng ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.

Đã trở thành truyền thống, Ngày Quốc khánh mừng 02 tháng 9 là dịp cả đất nước, cả dân tộc hân hoan, náo nức mừng Tết Độc lập, cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày để người dân nghỉ ngơi, đoàn tụ, vui chơi, giải trí cùng gia đình và bạn bè. Đó là những giá trị đích thực của hòa

